

นิทานก้อม

นำเสนอเมื่อ : 17 มี.ค. 2552

ตัวอย่างนิทานตลกล้อเลียนพระกับเณร เรื่อง หลวงพ่อชี้ไก่โป้

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในหมู่บ้านมีวัดแห่งหนึ่งมีหลวงตากับเณรน้อย
วันหนึ่ง หลวงตาได้รับนิมนต์จากชาวบ้าน
ก่อนจะเข้าไปในหมู่บ้านได้กำชับเณรน้อยว่าอย่าให้ไก่

ขึ้นมาขึ้นบนศาลา ให้ไล่ไก่ให้ต้อย่าหนีไปไหน เณรน้อยรับคำ
สวนหลวงตาก็เข้าไปในหมู่บ้านตามที่รับนิมนต์ไว้
พอเสร็จกิจนิมนต์แล้วหลวงตาก็กลับวัด เห็นชี้ไก่โป้เต็มศาลา ก็เลยโมโห
ให้เณรน้อย เรียกเณรน้อยมาทำโทษโดยการให้เลียกินชี้ไก่โป้ทุกกอง
เณรน้อยนั้นที่แรกก็ทำท่าสะอิดสะเอียนเพื่อไม่ให้หลวงตาสงสัย
เสร็จแล้วก็ก้มเลียชี้ไก่โป้กองแล้วกองเลาจนเกือบหมดเหลือสองกองสุดท้าย
หลวงตาสั่งดูการเลียกินชี้ไก่โป้ของเณรน้อยคงอรอยแน่ ๆ
ก็เลยสั่งให้หยุดกิน “หยุด ๆ ๆ ๆ มันเป็นจิ้งจิด หวานบ คือเป็นตาแซบแท้”
เณรน้อยก็ว่าอรอยหวานหอมและบอกให้หลวงตาลูบชิมดู หลวงตาจัดการทันที
รองว่า “อ้อ / แซบอีหลี หวาน.....หอม.... นี่เณรน้อยมือหนาบตองไล่ไก่หนีเดอ
ไปไล่มันขึ้นมาชี้ไว้หลาย ๆ” หลวงตาสั่งเพราะไม่รู้ทัน เณรน้อย จริง ๆ

แล้วเณรน้อยเคี้ยวน้ำอ้อยให้เหนียวแล้วกวาดศาลาอย่างสะอาดและหยอดน้ำอ้อย
ที่เคี้ยวแล้วเป็นกอง ๆ ทั่วศาลามันจึงมีรสหวานหอมติดใจ

วันต่อมาหลวงตารับกิจนิมนต์อีก ไปฉันจังหันในหมู่บ้าน
รับนิมนต์ที่ไรไม่เคยให้ เณรน้อยไปด้วยสักที
เณรน้อยเลยแกล้งไล่ไก่ขึ้นบนศาลาไก่กลัวก็ขึ้นศาลาไว้มากมาย

หลวงตากลับจากในบ้านมาที่วัดเห็นชู้ไก่เต็มศาลาก็ดีใจ
ไม่พูดพร่ำทำเพลงขึ้นไปถึงก็กมเลียทันที

กองแรกเหม็นหนึ่งนาสะอิดสะเอียน ยังไม่เชื่อปากตัวเอง
กองที่สองกมเลียอีกก็เหม็นหนึ่งอีก หวานก็ไม่หวาน จึงเรียกเถรน้อยมาถาม
เถรน้อยจึงว่า “กะมือนี่มันเป็นชู้ไก่ไปแท้ ๆ บคือ มีอวานนี้ มีอวานนี้
ชะนอยเคียวหน้าออยอย่างดีมันกะแซบชั้นแล้ว ชะรับ”



ตัวอย่างนิทานตลกล้อเลียนเรื่องเพศ

เรื่อง พิมพดีด

ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีสามีภรรยาคนหนึ่ง

มีข้อตกลงใช้คำศัพท์เฉพาะคนรู้จักสองต่อสองว่าหากสามีภรรยาจะมีอะไรก็กัก
กัน ให้ใช้คำว่า “พิมพดีด” แทนก็จะเป็นที่เข้าใจกัน สามีนั้น
ลาศึกษาต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยในต่างจังหวัด นาน ๆ
จะกลับบ้านครั้งหนึ่ง เสาร์นี้ ก็เช่นเดียวกัน เป็นวันสิ้นเดือน
สามีก็กลับบ้านเช่นเคย มาถึงบ้านมองหาภรรยาไม่พบ

ว่า “แม่ไปไหน” ลูกบอกว่า “แม่ไปตลาด” พ่อเลยบอกกับลูกว่า
“ไปตามแม่ให้พอน้อย

ให้บอกกับแม่ว่าพ่อกลับมาถึงบ้านแล้วและพ่ออยากจะมีพดีด”
ลูกไม่รู้อะไรก็รีบวิ่งด้วยความ ดีใจที่พ่อกลับมา

พ่อลูกไปพบแม่ที่ตลาดก็บอกว่า “แม่ ๆ พอลกลับมาแล้ว พ่อบอกให้แม่
กลับบ้านด่วน พ่อจะมีพดีด” ส่วนแม่เก็บเงินค่าแชร์ไม่ได้ก็เคืองใจ
ตอบลูกไปว่า “ไปบอก กับพอนะว่าเครื่องพดีดชำรุดแล้ว”

ลูกก็รีบวิ่งกลับมาบอกพ่อกว่า “พ่อ ๆ แม่บอกว่าเครื่องพดีดชำรุดแล้ว”
พ่อก็ไม่ว่าอะไร

แต่พอตกตอนเย็นต่างคนต่างอาบน้ำอาบท่าเสร็จใจดีขี้นบ้างแล้ว

พ่อเขานอนภรรยาจึงสะกิดสามีว่า “พ่อ ๆ บพดีดบอ ขอยซอมแล้ว ๆ เตะ”
ด้วยความหงุดหงิดสามี ๆ เลยตอบภรรยาว่า “บพดีดเพิ่มมันละ
ขอยชมือเขียนเรียบรอยแล้ว”